



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 หน้า 14 มูลค่าข่าว 253,638' แพลค เช็กเกอร์' วัลย์รุ่

## 'แพลค เช็กเกอร์' วัลย์รุ่รู้ทันข่าวปลอม

โซเชียลมีเดียมีประโยชน์ ควบคู่กับก่อให้เกิดโทษอย่างมหาศาล ที่ผ่านมามีการแชร์ข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกและผลกระทบในวงกว้างก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน

พ.จ.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560 มาตรา 14 ที่กำหนดโทษสำหรับคนที่นำเข้า เผยแพร่ และส่งต่อข้อมูลเท็จในระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท คือเครื่องมือนำสำคัญที่จะช่วยจัดการ "ข่าวปลอม" หรือ "เฟกนิวส์" (Fake News) แต่สิ่งที่สำคัญกว่าตัวบทกฎหมาย คือ การให้ความรู้กับเยาวชนให้รู้จักตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนแชร์

ในโซเชียลมีเดียและเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ

กองทัพนิตินาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จับมือกับศูนย์ข่าวก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท จัดโครงการ "นักสืบสายข่าว ศูนย์ข่าวก่อนแชร์เยาวชน"

ประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมตรวจสอบและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

แก่ประชาชน รวมถึงสร้างเครือข่ายเยาวชนในการช่วยกันเคลื่อนไหวการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเพื่อไม่ให้เยาวชนตกเป็นเครื่องมือการส่งข้อมูลข่าวปลอม ข้ามรั้ว บนโลกออนไลน์

โดยได้จัดเวิร์กช็อปที่ถ่ายทอดความรู้กับตัวแทนเยาวชนชั้นมัธยมศึกษา ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มุ่งปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ร่วมเป็นผู้คัดกรอง (Fact Checker) ซึ่งเปรียบเสมือนนักสืบบนโลกออนไลน์ ที่ใช้สื่อแบบปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยังเคลื่อนให้สังคมดีขึ้น พร้อมเป็นผู้นำเครือข่ายเยาวชนให้กับศูนย์ข่าวก่อนแชร์

ศษ.ชวลิต สูงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กล่าวว่า การใช้โซเชียลของเยาวชนมีความเสี่ยง



ในเรื่องการละเมิดสิทธิผู้อื่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทุกวันนี้เยาวชนยังไม่รู้เรื่องกฎหมายเพียงพออยากให้อาจารย์ทุกคนตระหนักว่าในทางกฎหมายไม่ได้ละเว้นเยาวชน จึงได้แนะนำนักเรียนอยู่เสมอ

ว่าเวลาโพสต์เรื่องราวต่าง ๆ บนโซเชียลจะต้องมีความระมัดระวังไม่ให้ไปละเมิดสิทธิคนอื่น เพราะผู้ที่เป็นตัวต้นเหตุจากภาระที่เราทำมีสิทธิที่จะฟ้องได้

ค.ช.กัณติพันธ์ ศรียะพันธ์ นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กล่าวถึงปัญหาการใช้โซเชียลของเด็กรุ่นรุ่นว่า ก้าวโพสต์เรื่องต่าง ๆ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ควบคุมอารมณ์และความคิดไม่ได้ และยังไม่รู้กฎหมายคอมพิวเตอร์อย่างถ่องแท้ ทำให้เกิดความเสียหายตามมาได้ หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว สิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุด คือ การที่ได้รับรู้เรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในการใช้สื่อโซเชียลอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการแชร์สิ่งต่าง ๆ ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เพราะคนยุคปัจจุบันใช้สื่อโซเชียลมากในชีวิตประจำวัน ถ้าเรารู้เท่าทันก็สามารถป้องกันตัวเองจากโลก

โซเชียลได้ รวมทั้งนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปบอกต่อคนในครอบครัวว่าให้ระมัดระวังในการแชร์ข้อมูลมากขึ้น

นายณัฐนันท์ หิรัญณัฐภัทร์ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนชินโชนธรวิสาขาลัย กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นตัวแทนเยาวชนนักสืบสายข่าว นอกจากเริ่มที่ตัวเองแล้ว ยังสามารถขยายผลไปสู่ครอบครัวได้ ด้วยการเก็บข้อมูลหรือเช็คแหล่งที่มาของข่าว นำมาเชื่อต่อนาน้อยแค่ไหน ซึ่งปัจจุบันปัญหาที่นักเรียนมากที่สุดในโลกโซเชียลคือ ความถูกต้องของแหล่งข่าว ไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมือง ข่าวการศึกษา และข่าวสุขภาพ สามารถส่งผลกระทบต่อบุคคลได้อย่างรวดเร็ว.

Ji-Ra